

สพฐ.แจ้งเปิดระบบโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ประจำปี 2568

นำเสนอเมื่อ : 6 ม.ค. 2568

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งเปิดระบบโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ประจำปี 2568

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการแจ้งให้โรงเรียนและผู้ลงทะเบียนทุกกรณีรับรู้การอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา แบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ <http://cse-elearning.obec.go.th> ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2567 โดยระบบได้ปิดการรับลงทะเบียนของผู้อบรมใหม่ และปิดการเข้าสู่อบรมทุกกรณีเพื่อดำเนินการจัดการข้อมูลในโปรแกรมฯ ให้เป็นปัจจุบัน และพัฒนาระบบให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ โปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์จะเปิดระบบให้ครู และผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าอบรมในโปรแกรมฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2568 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้ศึกษานิเทศก์ผู้ทำหน้าที่แอดมินประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนมีครูเข้ารับการอบรมในโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561

2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา ครูแนะแนว และครูอื่นที่สนใจเข้ารับการอบรมในโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ <http://cse-elearning.obec.go.th> ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2568 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

3. ตรวจสอบรายชื่อศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานเพศวิถีศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประจำปี 2568 รายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง โยกย้ายหน้าที่ หรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้รับผิดชอบ ให้กรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบงานเพศวิถีศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคนใหม่ผ่าน QR Code ด้านล่าง หรือแจ้งไปยังสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือกลุ่มไลน์ศึกษานิเทศก์ขับเคลื่อนงานเพศวิถีศึกษา



ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๓๓๒๕

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งเปิดระบบโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๒๖๓๖
ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานเพศวิถีศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๘
จำนวน ๒๔๕ เขต

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการแจ้งให้โรงเรียนและผู้ลงทะเบียนทุกกรณีเร่งรัดการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ <http://cse-elearning.obec.go.th> ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗ โดยระบบได้ปิดการรับลงทะเบียนของผู้อบรมใหม่ และปิดการเข้าสู่ระบบทุกกรณีเพื่อดำเนินการจัดการข้อมูลในโปรแกรมฯ ให้เป็นปัจจุบัน และพัฒนาระบบให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ โปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์จะเปิดระบบให้ครู และผู้สนใจลงทะเบียนเข้าอบรมในโปรแกรมฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้ศึกษานิเทศก์ผู้ทำหน้าที่แอดมินประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนมีครูเข้ารับการอบรมในโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา ครูแนะแนว และครูอื่นที่สนใจเข้ารับการอบรมในโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ <http://cse-elearning.obec.go.th> ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๓. ตรวจสอบรายชื่อศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานเพศวิถีศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๘ รายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง โยกย้ายหน้าที่ หรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้รับผิดชอบ ให้กรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบงานเพศวิถีศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคนใหม่ผ่าน QR Code ด้านล่าง หรือแจ้งไปยังสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๓๗๘ หรือกลุ่มไลน์ศึกษานิเทศก์ขับเคลื่อนงานเพศวิถีศึกษา

/เพื่อเปลี่ยนแปลง...

“เรียนดี มีความสุข”

เพื่อเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบคนใหม่ต้องผ่านการอบรมในโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ



(นางเกศทิพย์ ศุภวานิช)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๐



แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ศน. ผู้รับผิดชอบงานเพศวิถีศึกษา

“เรียนดี มีความสุข”

- [หนังสือนำ](#)
- [สิ่งที่ส่งมาด้วย สพป.](#)
- [สิ่งที่ส่งมาด้วย สพม.](#)

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน